

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán nhà nước đối với nội dung nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2022

Thực hiện Công văn số 284/KTNN-TH ngày 25/12/2023 của Kiểm toán nhà nước, Công văn số 967/UBND-KTTH ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Công văn số 181/PTC ngày 07/3/2024, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả thực hiện kết luận Kiểm toán nhà nước đối với nội dung nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) ngày 31/12/2022, cụ thể như sau:

Số nợ đọng XDCB của thị xã Đức Phổ tính đến ngày 31/12/2022 là 32.145 triệu đồng (*toàn bộ khoản nợ của ngân sách các xã, phường*). Ngày 01/3/2024, UBND thị xã Đức Phổ đã ban hành Công văn số 549/UBND-TCKH để chỉ đạo UBND các xã, phường làm rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để tồn đọng nợ xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2022 đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để trả nợ 32.145 triệu đồng theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, kết quả thực hiện của các đơn vị như sau:

I. Kết quả thực hiện kiểm điểm:

1. UBND phường Phổ Ninh: 182 triệu đồng

UBND phường Phổ Ninh đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 06/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND phường Phổ Ninh đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục trong thời gian đến sẽ khai thác nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất của khu dân cư An Trường và khu dân cư vùng lõm đường Trần Hưng Đạo để bố trí trả nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. UBND xã Phổ Nhơn: 2.169 triệu đồng

UBND xã Phổ Nhơn đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 05/3/2023 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND xã Phổ Nhơn đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: tranh thủ nguồn thu từ đầu giá đất của KDC An Lợi trong thời gian tới để

trả nợ đọng XDCCB.

3. UBND phường Phổ Vinh: 643 triệu đồng

UBND phường Phổ Vinh đã có báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 06/3/2023 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND phường Phổ Vinh đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi thường xuyên để trả nợ.

4. UBND xã Phổ Khánh: 2.225 triệu đồng

UBND xã Phổ Khánh đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 05/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND xã Phổ Khánh đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch trả nợ dứt điểm cho từng dự án đến hết năm 2025, sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi trong năm để trả nợ.

5. UBND phường Phổ Quang: 5.516 triệu đồng

UBND phường Phổ Quang đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 06/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND phường Phổ Quang đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi trong năm để trả nợ, tập trung khai thác các nguồn thu, xây dựng lộ trình và kế hoạch trả nợ đọng XDCCB từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của Khu dân cư Bàn An và các Khu dân cư trên địa bàn phường.

6. UBND Phường Phổ Văn: 2.977 triệu đồng

UBND phường Phổ Văn đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 06/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND phường Phổ Văn đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi trong năm để trả nợ, xây dựng phương án và lộ trình, kế hoạch trả nợ dứt điểm cho từng dự án.

7. UBND xã Phổ Phong: 2.452 triệu đồng

UBND xã Phổ Phong đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại báo cáo số 42/BC-UBND ngày 07/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND xã Phổ Phong đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc đề xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: xây dựng phương án và lộ trình, kế hoạch trả nợ dứt điểm cho từng dự án đến năm 2025.

8. UBND xã Phổ Cường: 547 triệu đồng

UBND xã Phổ Cường đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 05/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể*).

Theo đó, UBND xã Phổ Cường đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc đề xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Đến tháng 7/2023 UBND xã Phổ Cường đã thanh toán trả nợ với số 15 triệu đồng, số nợ đọng còn lại đến hiện tại là 532 triệu đồng. Trong năm 2024 UBND xã Phổ Cường sẽ bố trí trả nợ dứt điểm từ nguồn thu quỹ đất.

9. UBND xã Phổ Châu: 796 triệu đồng

UBND xã Phổ Châu đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 07/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND xã Phổ Châu đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc đề xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Sử dụng nguồn tăng thu, nguồn tiết kiệm chi hàng năm và các nguồn vốn khác để trả nợ.

10. UBND phường Nguyễn Nghiêm: 11.414 triệu đồng

UBND phường Nguyễn Nghiêm đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 07/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND phường Nguyễn Nghiêm đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc đề xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch trả nợ dứt điểm cho từng dự án đến hết năm 2025, khai thác các khu dân cư vùng lồm để tổ chức bán đấu giá tạo nguồn thu trả nợ.

11. UBND phường Phổ Minh: 3.225 triệu đồng

UBND phường Phổ Minh đã báo cáo kết quả kiểm điểm tại Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 04/3/2024 (*kèm theo biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm*).

Theo đó, UBND phường Phổ Minh đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc đề xảy ra tồn đọng nợ xây dựng cơ bản theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục: Sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi trong năm để trả nợ, xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch trả nợ dứt điểm cho từng dự án, khai thác các khu dân cư vùng

lỡm để tổ chức bán đấu giá tạo nguồn thu trả nợ.

(Có đính kèm hồ sơ minh chứng: Báo cáo kết quả thực hiện kiểm điểm của các xã, phường, biên bản họp kiểm điểm, bản kiểm điểm của tập thể cá nhân có khuyết điểm)

II. Kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản:

Số nợ đọng XDCCB trên địa thị xã Đức Phổ đến thời điểm hiện tại là 24.404 triệu đồng, đã xử lý trả nợ được 7.741 triệu đồng so với thời điểm ngày 31/12/2022: 32.145 triệu đồng. UBND thị xã Đức Phổ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường khẩn trương trả nợ dứt điểm trong thời gian tới.

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý